

ที่ สป ๐๓๑๙/๔๔



สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม
ถนนลำปาง -แจ้ห่ม สป ๕๒๑๒๐

๒๖

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ สป ๐๐๑๙.๑/ว ๕๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. และสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่าย รายงานให้จังหวัดทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายใน ๓ วันทำการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ และสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรภา เชื้อนแปด)
พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

โทร.โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๘๔

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good





กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด	พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม		
๒	นางสาวภทริญา สดชื่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๓	นายกรัณย์ภพ สุยสันต์สิริกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๔	นางสาวพรชนก พงศ์กาลอ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		

การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	- เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - รณรงค์ส่งเสริมการดำเนินงาน ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ แห่ง - รณรงค์ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตใหม่วิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น	
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"	๑. สนับสนุนการดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่ และเครือข่ายทุกระดับ ๒. เร่งรัดการประเมินศักยภาพ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ ครั้ง	
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑. มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ ๒. จัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ข้าราชการและกลุ่มองค์กร และองค์กรปกครองส่วนถิ่น	
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. จังหวัด ต้องประสานข้อมูล/ความร่วมมือกับกลไกการทำงานทุกระดับ (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ) ๒. จังหวัดจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ	
๕	การดำเนินโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย	๑. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยใช้ผ้าลายดอกจักรราชกัญญาเป็นต้นแบบ และเตรียมความพร้อมสู่การประกวด ๒. เน้นย้ำการใช้สิริธรรมชาติ/เชื่อมโยงไม้ประจำจังหวัด	
๖	การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. เน้นย้ำการบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา/การให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	บูรณาการความร่วมมือกับสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามนำเสนอข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวสู่พื้นที่สาธารณะให้มากขึ้น	
๘	ประเด็นอื่นๆ	- การจัดทำฐานข้อมูล Big Data ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน	

ลงชื่อ  ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ